



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โทร ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖
ที่ ๗๗๗๐๒ / ๔๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขออนุมัติประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

เรื่องเดิม

ตามที่ จัดเก็บรายได้ กองคลัง มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษีและ ค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และ รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การ ดำเนินคดีผู้ค้างชำระภาษี ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา และ นำส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้มีการประมาณการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้ บรรลุวัตถุประสงค์ จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ไม่มีภาษีค้างชำระ จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้

- ๑) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษี
- ๒) ประชาสัมพันธ์ คลิปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
- ๔) จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับภาษี
- ๕) จัดทำจดหมายข่าว เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับภาษี

ในการนี้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษี ผ่าน Website และ Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ใช้รถประชาสัมพันธ์ภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และ หอกระจายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง กลุ่ม Line ประสานงานตำบลคูเมือง ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรนิษฐา ชนะกุล)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ว่าที่ร้อยโท

(วัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง